

บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา

เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ชั้นบัลลังก์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสภาครั้งนี้ไม่มีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุม และเรื่องกระทู้ถาม และดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน คือ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาเสร็จแล้ว (เรื่องด่วน) โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ (พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร) ได้ขอถอนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กลับไปพิจารณาทบทวนใหม่ และจะนำกลับมาพิจารณาในวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น

ต่อมา ประธานของที่ประชุมได้ขอปรึกษาต่อที่ประชุมเพื่อให้รวมระเบียบวาระ การประชุมเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วตามระเบียบวาระที่ ๔ และเรื่องที่ค้างพิจารณา ตามระเบียบวาระที่ ๕.๑ และระเบียบวาระที่ ๕.๒ เพื่อพิจารณาพร้อมกัน เนื่องจากเป็นเรื่อง ทำนองเดียวกันและเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานของที่ประชุม จึงได้ดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว และเรื่องที่ค้าง พิจารณา ดังนี้

๑. รายงานการพิจารณาศึกษารายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และรายงาน ของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมการการเมืองพิจารณาเสร็จแล้ว (ระเบียบวาระที่ ๔)

๒. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ตามมาตรา ๑๙ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) (ระเบียบวาระที่ ๕.๑) และ

๓. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ (ตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒) (ระเบียบวาระที่ ๕.๒)

(โปรดพลิก)

เนื่องจากประธานคณะกรรมการการเมือง (นายก้านรงค์ จันทิก) ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอให้ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นผู้แถลงรายงานทั้ง ๒ เรื่องดังกล่าวก่อน แล้วจึงให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเมืองแถลงรายงานการพิจารณาศึกษา ซึ่งที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น หลังจากนั้น เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (นายสรรเสริญ พลเจียก) ได้แถลงรายงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทั้ง ๒ เรื่องดังกล่าว (เรื่องตามระเบียบวาระที่ ๕.๑ และระเบียบวาระที่ ๕.๒) ประธานคณะอนุกรรมการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๒ (นายสีมา สีมานันท์) รองประธานคณะอนุกรรมการ คนที่หนึ่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์) รองประธานคณะอนุกรรมการ คนที่สอง (ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร) และรองประธานคณะอนุกรรมการ คนที่สาม (พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรณ) แถลงรายงานการพิจารณาศึกษา ตามลำดับ โดยมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับทราบรายงานฯ ทั้ง ๓ เรื่องดังกล่าว

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสภาครั้งนี้ ไม่มีเรื่องเสนอใหม่ และเรื่องอื่น ๆ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๐ นาฬิกา



(นางวรารัตน์ อติแพทย์)

เลขาธิการวุฒิสภา

ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำนักรายงานการประชุมและชวเลข

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๗

โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๓

<http://www.senate.go.th>